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Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks um aukið framboð lóða til íbúðauppbyggingar 
 
Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að leggja til við Svæðisskipulagsnefnd Samtaka 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að hefja viðræður um endurskoðun vaxtarmarka 
þéttbýlis á höfuðborgarsvæðinu til að unnt verði að auka framboð lóða til 
íbúðauppbyggingar í Reykjavíkurborg. 


